

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HOÀI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 119 /UBND-KT

Hoài An, ngày 16 tháng 2 năm 2017

V/v báo cáo thông tin, tình hình thực hiện các dự án xây dựng công trình trên địa bàn huyện.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Hoài An.

Theo văn bản số 93/SGTVT-GT ngày 05/12/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo thông tin, tình hình thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1684/SXD-QLXD ngày 08/12/2016 của Sở Xây dựng về việc báo cáo thông tin khởi công xây dựng công trình.

Trong thời vừa qua, việc tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình đã được các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện tương đối tốt, chất lượng công trình cơ bản đảm bảo yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị chưa cập nhật kịp thời các quy định về quản lý chất lượng công trình, nhất là trong công tác tổ chức nghiệm thu.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, đánh giá đúng chất lượng công trình trong quá trình xây dựng phục vụ công tác quản lý chất lượng và tổ chức nghiệm thu sau khi hoàn thành của cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền theo phân cấp tại Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Định; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, UBND huyện đề nghị các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án xây dựng công trình (công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật) do các đơn vị làm chủ đầu tư với các thông tin chủ yếu sau: Tên công trình, hạng mục công trình; danh sách các nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng; nhà thầu thi công xây dựng; nhà thầu giám sát thi công xây dựng; nhiệm vụ quyền hạn các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư; ngày khởi công và hoàn thành (dự kiến); tiến độ thi công tổng thể; khối lượng của các công việc chủ yếu đã thực hiện được; đánh giá về chất lượng hạng mục đã thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Hoài An và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nêu trên. Trường

hợp các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan không thực hiện báo cáo cho phòng chức năng quản lý xây dựng (Phòng Kinh tế và Hạ tầng) theo quy định, khi kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào xây dựng các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức kiểm định tất cả các kết cấu chịu lực chính để làm cơ sở xem xét, chấp nhận kết quả nghiệm thu. Việc tổ chức kiểm định thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 1684/SXD-QLXD ngày 08/12/2016 của Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện và các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. UBND huyện;
- Lưu: VT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Hữu Khúc